



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๕๓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๓ ชั่วโมง มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวรณช สยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-๑๙ ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในตลาดย่านบางแค	matichon, js๑๐๐, bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งได้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อบริเวณตลาดในพื้นที่เขตบางแค กทม. จึงขอให้ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับพื้นที่บริเวณตลาดศิริเศรษฐนทร์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติตลาดเกษม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.พ. - ๑๓ มี.ค.๖๔ เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-๑๙ โดย กทม. จะนำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๔ คัน มาเก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยงสูงข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริเวณสวนสาธารณะข้างเดอะมอลล์บางแค ในวันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อให้ประชาชนได้วันละ ๘๐๐ คน ทั้งนี้ หากมีประชาชนประสงค์เข้ารับการตรวจจำนวนมาก กทม. จะพิจารณาขยายวันให้บริการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมต่อไป	ด้านบวก - ตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่เขตบางแค - เร่งรัดดำเนินการสอบสวนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานมัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการตรวจค้นหาเชิงรุกผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ประชาชนที่มีความเกี่ยวข้องกับตลาดในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ มี.ค.๖๔
๒	กทม.เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาดพื้นที่เขตบางแค	ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, matichon, fm๙๑๖kk thaipbsworld, komchadluek, thairath, dailynews, naewna, springnews, innnews, thansettakij, prachachat, tna.mcot	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแคว่า กทม. โดยสำนักงานมัย ศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ และสำนักงานเขตบางแค ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปฏิบัติการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ จากกลุ่มผู้ค้าในตลาดคลองขวาง ๓๐๐ คน โดยที่ผ่านมา กทม. ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ค้าในตลาดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางแค ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงและได้รับผลกระทบจาก จ.สมุทรสาครที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในระลอกใหม่ โดยได้มีมาตรการตรวจเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและติดตามตรวจซ้ำใหม่ เนื่องจากการตรวจในครั้งแรกอาจยังไม่พบการติดเชื้อเพราะอยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อ สำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้นำรถเก็บตัวอย่างชีวโมเลกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒ คัน เก็บตัวอย่างด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) สำหรับผู้ที่ได้รับการตรวจคัดกรองแล้ว กรมควบคุมโรค สธ. จะแจกชุดป้องกันให้ไป	ด้านบวก - ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในตลาดพื้นที่เขตบางแคและพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ	- สำนักงานมัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในตลาดพื้นที่เขตบางแค และพื้นที่อื่น ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนและการขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ดูแลตนเองที่บ้านระหว่างที่รอผลการตรวจสำหรับใช้ใน ๑๔ วัน - นอกจากนี้ ได้เฝ้าระวังเชิงรุก โดยเก็บตัวอย่างน้ำลาย (Pooled Saliva Samples) จากผู้ค้าย่านตลาดบางแค ได้แก่ ตลาดสิริเศรษฐนนท์ (แสงฟ้าเก่า) ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค และตลาดวันเดอร์ รวม ๑,๔๐๐ คน จากนั้นจะนำตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สธ.ตรวจสอบหาเชื้อโควิด-๑๙ และแจ้งผลให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานเขตบางแค ได้ตรวจและให้คำแนะนำเจ้าของตลาด ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ค้า ในการป้องกันและดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง		ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
๓	กทม.เตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ แก่ประชาชน ๗ กลุ่มโรคในพื้นที่ ๖ เขต ระหว่างวันที่ ๑๕-๓๑ มี.ค.นี้	เดลินิวส์, สยามกีฬา, ไทยรัฐ, matichon, thairath, tnnthailand, thansettakij, js๑๐๐, thaipbs, mgronline, news.trueid, innnews, thestandard, naewna, prachachat, sondhitalk, komchadluek, siamrath, tnnthailand, matichon, ๗๗kaoded, posttoday, bangkokbiznews	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.กำหนดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค ซึ่งอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง ๕๐ - ๕๙ ปี ๑๐ เดือน ในพื้นที่เสี่ยง ๖ เขตติดต่อกัน จ.สมุทรสาคร ประกอบด้วย เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม ๑๙,๙๓๕ ราย ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ มี.ค.๖๔ ณ โรงพยาบาลสังกัด กทม.และโรงพยาบาลเอกชน ๑๖ แห่ง ในพื้นที่ ๖ เขตดังกล่าว โดยประชาชนเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค และมีอายุตามเกณฑ์ได้รับวัคซีนข้างต้น สามารถตรวจสอบและยืนยันรับการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๔ เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์ smart phone สามารถขอความช่วยเหลือในการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ ๖ เขตข้างต้น - กทม.จะเริ่มเปิดให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียนตรวจสอบและยืนยันสิทธิ พร้อมจองสิทธินัดหมายรับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ปรากฏในระบบ โดยในวันนัดหมายรับวัคซีน ขอให้เตรียมบัตรประชาชนและยืนยันการได้รับสิทธิฉีดวัคซีนใน Line Official Account “หมอพร้อม” ตรวจสอบร่างกายตนเอง หากมีไข้ หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน เพื่อป้องกันอาการที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันความสับสน และไม่อาจมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากอาการของโรค หรือจากวัคซีนโควิด-๑๙ กรณีเป็นหวัดเล็กน้อยและไม่มีไข้สามารถรับวัคซีนได้ และหลังจากรับวัคซีนเรียบร้อยแล้วต้องบันทึกข้อมูลใน Line Official Account “หมอพร้อม” ด้วยตนเอง ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ	ด้านบวก - เตรียมความพร้อมรองรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการตามแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ๗ กลุ่มโรค ในกลุ่มอายุระหว่าง ๕๐ - ๕๙ ปี ๑๐ เดือน ในพื้นที่เสี่ยง ๖ เขตติดต่อกัน จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ มี.ค.๖๔ รวมถึงให้คำแนะนำการลงทะเบียนและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
๔	“คลองโองอ่าง”	pptvhd๓๖, nationtv,	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก“ผู้ว่าฯ อัศวิน”	ด้านบวก	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	<p>คว่ำรางวัล ๒๐๒๐ Asian Townscape Awards/ นายกฯ ร่วมยินดีเตรียมใช้เป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อื่น ๆ</p>	<p>thansettakij, sanook, mgronline, thaipost, naewna, siamrath, tnnthailand, tna.mcot, komchadluek, innnews, mgronline, workpointtoday, mthai, postjung</p>	<p>ระบุดคลองโอง่างได้รับรางวัล ๒๐๒๐ Asian Townscape Awards จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (United Nations Human Settlements Programme: UN-HABITAT) ซึ่งไทยเป็น ๑ ใน ๖ ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต รางวัลดังกล่าวถือเป็นหนึ่งรางวัลของความสำเร็จของ กทม.ในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีความโดดเด่นอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับและพูดถึงในสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีประเทศที่ได้รับรางวัลนี้ด้วย ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเนปาล และประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันพัฒนาและทำให้คลองโอง่างสวยงาม เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติจนถึงทุกวันนี้และขอเชิญชวนมาเยี่ยมชมร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม แสดงความยินดีที่โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างได้รับรางวัล ถือเป็นความภาคภูมิใจในความสำเร็จของโครงการพัฒนาคลองของ กทม.อันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยโครงการนี้จะเป็ต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นต้นแบบการพัฒนาให้กับหลาย ประเทศทั่วโลกในการปรับปรุงพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน</p>	<p>- ความสำเร็จของ กทม.ในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอง่างจนได้รับรางวัล ๒๐๒๐ Asian Townscape Awards จากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ</p> <p>- ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน</p>	<p>สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คลองโอง่างอย่างต่อเนื่อง</p>
๕	<p>กทม.เตรียมเปิดโรงเรียนฝึกออาชีพแห่งใหม่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน</p>	<p>แนวหน้า, mgronline, innews, thansettakij</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ว่า สำนักพัฒนาสังคม ได้รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงเรียนฝึกออาชีพ กทม. (ประเวศ) บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติ ๓๙/๒ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ เขตประเวศ เนื้อที่ ๔ ไร่ ๓ งาน ๕๒ ตารางวา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนสนับสนุนทุนการก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของ กทม.เริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ เม.ย.๖๓ ซึ่งจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ และจะพร้อมเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๖๔ ในวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ มีห้องเรียน ๓๒ ห้อง เปิดสอน ๑๙ วิชา สามารถรองรับนักเรียนได้ ๒,๔๐๐ คน/ภาคเรียน โดยมีพื้นที่รองรับนักศึกษาได้ ๙,๘๒๔.๑๖ ตร.ม. มีสิ่งอำนวยความสะดวก</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ส่งเสริมการฝึกออาชีพให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักพัฒนาสังคม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการเปิดให้บริการศูนย์ฝึกออาชีพ กทม.แห่งใหม่ในพื้นที่เขตประเวศ พร้อมแจ้งหลักเกณฑ์ หลักสูตรการเรียนการสอนให้ประชาชนได้รับทราบ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ซึ่งในอนาคตโรงเรียนฝึกออาชีพ กทม. (ประเวศ) จะเป็นทั้งสถานที่ฝึกออาชีพ เป็นสถานที่สอนทำการเกษตรเมือง และเป็นตลาดนัดสีเขียวทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา รวมถึงผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และเปิดให้บริการร้านอาหารแห่งที่ ๓ ด้วย</p>		
๖	<p>กทม.เตรียมแผนจัดงานสงกรานต์ วันที่ ๑๒-๑๔ เม.ย.นี้ เน้นสืบสานความเป็นไทย ปลอดภัยโควิด</p>	<p>แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, thairath, naewna</p>	<p>- นายเกรียงยศ สุดลาภา รพว.กทม. กล่าวว่า สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว (สทท.) ได้รายงานแผนการเตรียมการจัดงาน "เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร" ประจำปี ๖๔ ภายใต้ธีม "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานความเป็นไทย ปลอดภัยโควิด" ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.เบื้องต้นกิจกรรมภายในงานวันที่ ๑๒ เม.ย. เวลา ๐๙.๐๐ น. จะมีพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครไปประดิษฐานบนมณฑป ณ ลานคนเมือง ให้ประชาชนสักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กำหนดให้ประชาชนเข้าสรงน้ำพระและสักการบูชา ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. และจะอัญเชิญกลับในวันที่ ๑๔ เม.ย. ส่วนวันที่ ๑๓ เม.ย. เวลา ๐๗.๐๐ น. จะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๔๐ รูป ที่ลานคนเมือง และเวลา ๐๘.๐๐ น. มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้สูงวัย นอกจากนี้ จะมีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงจัดบูธร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bangkok Brand และของดี ๕๐ เขต รวม ๕๐ ร้าน เปิดจำหน่าย เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๑๒ เม.ย.</p> <p>- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวจะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในการเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม กทม.ต้องรอมติจากรัฐบาลที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) จะมีการประชุมและกำหนดแนวทางการจัดงานสงกรานต์ รวมถึงการเล่นน้ำในวันที่ ๑๔ มี.ค.นี้</p>	<p><u>ด้านบวก</u> -การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ ของ กทม. เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย และสร้างความสุขให้กับประชาชนภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมการจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ เม.ย.๖๔ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการ กทม.พร้อมขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด</p>
๗	<p>กทม.คุมเข้มทุกปัจจัยเสี่ยง</p>	<p>ข่าวสด, เดลินิวส์, khaosod</p>	<p>- นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.)</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - จัดทำแผนบูรณาการ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ลดยอดเจ็บ-เสียชีวิต ในช่วงสงกรานต์ ปี ๖๔		<p>นำนโยบายคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ให้ทุกหน่วยงานนำข้อมูลสถิติอุบัติเหตุและผลการถอดบทเรียนมา กำหนดมาตรการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์เป็นแนวทางการจัดทำ แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ควบคู่กับการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ร่วมกับภาคีเครือข่ายรณรงค์ เน้นการยึดพื้นที่ (Area Approach) เพื่อควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งด้านคน ถนน ยานพาหนะ และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด กำหนดแนวทางดำเนินการ เพิ่มความปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๕ มี.ค.-๒ เม.ย.นี้ เตรียมความพร้อม และ รณรงค์ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรมผ่านสื่อต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ผู้นำชุมชนให้ ความรู้ ด้านความปลอดภัยทางถนน ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน ในชุมชน/หมู่บ้าน รวมถึงผลกระทบและความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ดำเนินมาตรการเข้มข้นในช่วง ๗ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย. ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเพิ่มความเข้มข้นการบังคับใช้กฎหมาย จัดตั้งจุดตรวจอำนวยความสะดวกและจุดบริการประชาชน พร้อมทั้งจัดเก็บสถิติอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการดังกล่าว</p> <p>- นายไทวุฒิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวว่า กทม.ได้ ตรวจสอบผิวจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างเป็นประจำทุกวันตามแผนการซ่อม ปกติและแผนการตรวจสอบตามวงรอบในทุก ๆ ๑๕ วัน ให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งาน กรณีพบถนนชำรุดจากการทำงานของหน่วยงาน สาธารณูปโภคอื่น เช่น ไฟฟ้านครหลวง การรถไฟฯขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย สนย.จะเร่งซ่อมแซมในเบื้องต้น และแจ้งหน่วยงาน สาธารณูปโภคเจ้าของงานดำเนินการแก้ไข</p>	<p>ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔</p> <p>- เข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วง เทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๖๔</p>	<p>ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ตามแผนบูรณาการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งการเข้มงวดมาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง</p>
๘	สร. เร่งจัดหา วัคซีนควบคุม โควิด-๑๙ ในพื้นที่	เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, thansettakij, innnews, khaosod, prachachat,	<p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวหลังลงพื้นที่ตลาดศิริเศรษฐนันท์ เขตบางแค เพื่อติดตามการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-๑๙ ว่า การติดเชื้อในตลาดย่านบางแคยังไม่ยืนยันว่า เกิดจากตัวสถานที่ หรือเกิดจากบุคคลอื่นนำเชื้อเข้ามาแพร่ โดยข้อมูลจาก</p>	<p>ด้านบวก</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียม ความพร้อมฉีดวัคซีนโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการ ความร่วมมือเตรียมความ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เขตบางแค	onem๑๑, sanook, mcot, acnews	ผู้ประกอบการและ ผอ.เขตบางแคพบว่า ตลาดมีมาตรการด้านการควบคุมโรค แต่เนื่องจากเป็นตลาดขนาดใหญ่ในพื้นที่มี ๖ ตลาดติดต่อกัน มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ขณะนี้ กรมควบคุมโรคร่วมมือกับ กทม. ค้นหาผู้ติดเชื้อให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ จากการตรวจค้นหาเชิงรุกพบว่าผู้ป่วยไม่แสดงอาการ สำหรับประชาชนแนะนำให้สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง เพราะนอกจากจะป้องกันตนเองแล้วยังป้องกันคนรอบข้างด้วย โดยภายในเดือน มี.ค.นี้ ประเทศไทย จะได้รับวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) อีก ๘ แสนโดส ซึ่งพื้นที่บางแคจัดเป็นพื้นที่ ระบาด สธ.จะเร่งจัดสรรวัคซีนมาในพื้นที่เขตบางแค เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้เร็วที่สุด	พร้อมยกระดับมาตรการควบคุม การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแค	พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ พร้อมยกระดับควบคุมการ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่เขตบางแคอย่าง เข้มงวด รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และ ประชาชนปฏิบัติ ตาม มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดโรคโควิด-๑๙ อย่าง เคร่งครัด
๙	สธ. พบผู้ติด โควิด-๑๙ ตลาดบางแค เป็นการตรวจ เชิงรุก ตามแผน บูรณาการ ร่วมกับ กทม. สธ. และ สปคม.	แนวหน้า, thestandard, hfocus, thaigov, infoquest, bangkokbiznews, khaosod, matichon, tnnthailand	- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีพบผู้ติดเชื้อที่ตลาดบางแค พบปัจจัยเสี่ยงเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีตลาดย่อยติดกัน ๖ ตลาด คนอยู่ในตลาดตลอดเวลาประมาณ ๑,๐๐๐ คน บางตลาดมีหลังคาต่ำ ไม่มีพัดลมระบายอากาศ ทำให้การระบายอากาศไม่ดี ทั้งผู้ค้าและลูกจ้างชาวต่างด้าวส่วนใหญ่ใส่หน้ากากไว้ได้คาง ได้จุกมูก เคี้ยวหมาก ตะโกนพูดคุย จากการพบผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ใหม่ครั้งนี้เป็นการค้นหาเชิงรุกตามแผนที่กำหนดไว้ โดย กทม. กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันป้องกันควบคุมโรค เขตเมือง (สปคม.) ร่วมกันตรวจในโรงงาน ชุมชนแออัด และตลาดในพื้นที่ของ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.นี้ ตรวจตลาดบางแคพบผู้ติดเชื้อ ๘๕ ราย เกือบทั้งหมดไม่แสดงอาการ ขณะนี้ได้ปิดตลาดทำความสะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพิ่มพัดลมระบายอากาศ เมื่อกลับมาเปิดตลาดทุกคน ต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค คัดกรองวัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าตลาด สวมหน้ากากอย่างถูกต้องตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้ค้าและ แรงงานที่ต้องอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ในตลาดที่อยู่ในความดูแล ของ กทม. รวมทั้งตลาดสด และ ตลาด นั้ ด ใน พื้ น ที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง	- สำนักอนามัย และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การตรวจ ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกใน ตลาดที่อยู่ในความดูแลของ กทม. รวมทั้งตลาดสดและ ตลาดนัดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ และ ประชาชน โดยเฉพาะแรงงาน ต่างด้าวปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์